

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát việc thực hiện về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp**

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/01/2023 của Thường trực (HĐND) Tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình khảo sát, giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh năm 2023; Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 05/5/2023 của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện việc quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH); nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ban Pháp chế HĐND Tỉnh làm việc trực tiếp tại Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện Tân Hồng, Lập Vò, Tháp Mười; thành phố Sa Đéc, thành phố Hồng Ngự, giám sát tại Sở Tài chính; nghiên cứu báo cáo đối với UBND các huyện, thành phố mà đoàn giám sát không làm việc trực tiếp. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan và kết quả các buổi làm việc của đoàn giám sát. Ban Pháp chế HĐND Tỉnh báo cáo kết quả như sau:

### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 111/2017/NQ-HĐND<sup>1</sup>, NGHỊ QUYẾT 214/2018/NQ-HĐND<sup>2</sup> CỦA HĐND TỈNH**

#### **1. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết**

Theo báo cáo, công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 111/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết 214/2018/NQ-HĐND được UBND Tỉnh triển khai bằng văn bản gửi đến các sở, ngành chuyên môn, UBND huyện, thành phố, UBMTTQVN Tỉnh, huyện đồng thời đăng công báo trên Cổng thông

<sup>1</sup> Nghị quyết số 111/2017/NQ-HĐND ngày 14/07/2017 của HĐND Tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

<sup>2</sup> Nghị quyết số 214/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Tỉnh quy định về nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

tin điện tử Tỉnh để triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết theo quy định.

Tuy nhiên, Đoàn giám sát nhận thấy công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hai Nghị quyết nêu trên tuy được tỉnh quan tâm, đổi mới, nhưng có địa phương công tác triển khai đến các đối tượng được thụ hưởng từ chính sách này chỉ mang tính hình thức, dù đã được ứng dụng công nghệ thông tin (Cổng thông tin điện tử, Website, EverNet...) nhưng một số địa phương, công tác triển khai và phối hợp thực hiện Nghị quyết còn bị động hoặc chưa thật sự được quan tâm.

Qua làm việc trực tiếp với UBNDTTQVN huyện, thành phố và các Ban tư vấn thuộc UBNDTTQVN huyện, thành phố, có nhiều trường hợp không biết<sup>3</sup> đến những chính sách của Nghị quyết 111/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 214/2018/NQ-HĐND hoặc có biết nhưng không lập dự toán, kinh phí<sup>4</sup> gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định để cấp kinh phí thực hiện. Từ đó ảnh hưởng đến các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hệ thống UBNDTTQVN và các tổ chức CT-XH ở các địa phương.

## **2. Công tác lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí**

Căn cứ Nghị quyết 111/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết 214/2018/NQ-HĐND, hằng năm, trên cơ sở chương trình công tác giám sát, phản biện xã hội được cấp uỷ cho chủ trương triển khai thực hiện, UBNDTTQVN và các tổ chức CT-XH tiến hành lập dự toán căn cứ vào nội dung chi, mức chi được quy định tại các Nghị quyết để đảm bảo kinh phí cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội tại địa phương.

Đối với hoạt động giám sát của UBNDTTQVN và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh đã chủ động lập dự toán, sử dụng nguồn kinh phí để phục vụ tốt cho các hoạt động giám sát, phản biện xã hội giai đoạn 2018-2022 là 605.840.000 đồng; Ở cấp huyện, có nơi triển khai thực hiện rất tốt và hiệu quả<sup>5</sup>, nhưng có nơi còn rất lúng túng trong việc lựa chọn xác định nội dung, đối tượng giám sát để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt rồi sau đó lập dự toán kinh phí cho hoạt động giám sát hằng năm<sup>6</sup>; Đối với cấp xã, chưa thể hiện nguồn kinh phí thực hiện hoạt động giám sát của Nghị quyết 111/2017/NQ-HĐND trong những năm qua.

Ngoài ra, còn một số địa phương<sup>7</sup> chưa lập dự toán kinh phí hoạt động theo Nghị quyết 111/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 214/2018/NQ-HĐND trong thời gian dài kể từ khi nghị quyết có hiệu lực, chỉ sử dụng kinh phí hoạt động của UBNDTTQVN huyện, thành phố; có địa phương thực hiện khoán kinh phí chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội không đảm bảo quy định theo các nội dung chi, mức chi của Nghị quyết; việc thực hiện các nội dung chi, mức

<sup>3</sup> Huyện Tân Hồng, TP Sa Đéc.

<sup>4</sup> Huyện Lập Vò.

<sup>5</sup> Thành phố Hồng Ngự.

<sup>6</sup> Huyện Tam Nông, huyện Hồng Ngự.

<sup>7</sup> TP Sa Đéc, huyện Lập Vò, Tân Hồng, Tháp Mười.

chi theo Nghị quyết 111/2017/NQ-HĐND chưa đúng theo quy định<sup>8</sup>.

Đối với hoạt động của Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN huyện, thành phố trong thời gian qua đã được tăng cường, nhất là từ khi HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết 214/2018/NQ-HĐND, Ban tư vấn được hưởng chế độ hỗ trợ hằng tháng cho lãnh đạo, giúp Ban có thêm động lực, khuyến khích tinh thần tự nguyện tham gia hoạt động nghiên cứu, góp ý đề xuất ý kiến về những nội dung liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình soạn thảo, bổ sung, sửa đổi chính sách, pháp luật.

Kinh phí được cấp và sử dụng theo quy định của Nghị quyết số 214/2018/NQ-HĐND cho hoạt động Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN Tỉnh giai đoạn 2019 - 2022 là 629.080.000 đồng (Phụ cấp Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: 521.808.000 đồng; kinh phí hoạt động: 107.272.000 đồng). Kinh phí của các Ban tư vấn cấp huyện được thực hiện theo phân cấp, nhưng các địa phương chưa thực hiện đúng theo quy định của Nghị quyết nên chưa thể tổng hợp toàn bộ kinh phí.

## II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua trong công tác giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN các cấp trong Tỉnh được thực hiện đúng theo quy định<sup>9</sup>, cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu lãnh đạo cụ thể hoá nghiêm túc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức CT-XH. Hằng năm, đưa vào Nghị quyết của cấp ủy lãnh đạo công tác giám sát và phản biện xã hội, cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phối hợp xây dựng và tổ chức các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, chính quyền với kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức CT-XH cùng cấp để hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo về nội dung.

Công tác giám sát đã góp phần phát hiện kịp thời những sai sót, sửa đổi những quy định không phù hợp, từ đó giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của Đảng và chính quyền, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Công tác phản biện xã hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần tự nguyện tham gia hoạt động nghiên cứu, góp ý đề xuất ý kiến về những nội dung liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng soạn thảo ban hành chính sách, pháp luật.

<sup>8</sup> TP Sa Đéc, Lấp Vò: Theo Nghị quyết 111/2017/NQ-HĐND, mức chi cho báo cáo giám sát, phản biện xã hội cấp huyện là 800.000 đồng/báo cáo, tuy nhiên, cùng một địa phương có lúc chi: 100.000 đồng/báo cáo; 300.000 đồng/báo cáo; 600.000 đồng/báo cáo. Huyện Tháp Mười không lập dự toán năm 2019, 2020.

<sup>9</sup> Tại Điều 2 của Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 3 Điều 32 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quyết định 217 của Bộ Chính trị.

### III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Từ các nguồn kinh phí chi cho hoạt động giám sát, phản biện vừa qua cho thấy, các tổ chức CT-XH ở cấp tỉnh và cấp huyện, xã chưa nắm bắt và chủ động xây dựng kế hoạch đăng ký tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội... trên địa bàn của mình. Công tác lập dự toán, phân bổ kinh phí cho hoạt động giám sát, phản biện và chi cho Ban tư vấn ở cấp huyện còn hạn chế, có địa phương chưa thành lập Ban tư vấn<sup>10</sup> thuộc UBMTTQVN huyện theo Hướng dẫn số 94/HD-MTTW-BTT ngày 30/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chưa kịp thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ban tư vấn để duy trì ổn định hoạt động; cơ cấu tổ chức hoạt động của các Ban tư vấn chưa thống nhất<sup>11</sup>. Có Ban tư vấn từ khi thành lập đến thời điểm Đoàn giám sát làm việc không tổ chức hoạt động<sup>12</sup> hoặc chưa có nhiều hoạt động<sup>13</sup>.

Đối với hoạt động phản biện xã hội, qua khảo sát cho thấy đa số các cấp trong hệ thống MTTQ và các tổ chức CT-XH trên địa bàn tỉnh chưa sử dụng nguồn kinh phí từ Nghị quyết 111/2017/NQ-HĐND để tổ chức công tác phản biện xã hội theo quy định tại chương VI của Luật MTTQVN năm 2015 và các văn bản khác của Trung ương<sup>14</sup>, chưa có nhiều nội dung tham gia phản biện xã hội đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND các cấp<sup>15</sup>.

Công tác lập dự toán, thanh quyết toán các chế độ chi có địa phương thực hiện chưa đúng, chưa đủ, chưa bám sát các nội dung chi, mức chi theo Nghị quyết 111/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 214/2018/NQ-HĐND. Trong đó có một vài địa phương chậm hoặc chưa lập dự toán kinh phí hoạt động giám sát, phản biện xã hội và dự toán kinh phí chi chế độ hỗ trợ cho Ban tư vấn.

### IV. KIẾN NGHỊ

#### 1. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Tỉnh

- Tiếp tục triển khai và phổ biến các nội dung của Nghị quyết 111/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 214/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh trong hệ thống UBMTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp trong tỉnh.

- Hướng dẫn UBMTTQ và các tổ chức CT-XH cấp huyện, cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch tham gia đăng ký các nội dung giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội...,

<sup>10</sup> Huyện Tam Nông.

<sup>11</sup> Có huyện thành lập 3 Ban tư vấn (TP Cao Lãnh), có huyện thành lập 02 Ban tư vấn (huyện Lai Vung), có huyện chỉ thành lập 01 Ban tư vấn (huyện Lấp Vò); có nơi cơ cấu lãnh đạo Ban tư vấn là cán bộ chuyên trách của Ban Thường trực UBMTTQVN nên không thể thực hiện chi phụ cấp theo Nghị quyết.

<sup>12</sup> Thành phố Sa Đéc.

<sup>13</sup> (1) Huyện Cao Lãnh: nguyên nhân do UBMTTQVN huyện chưa đưa ra yêu cầu hoặc nội dung đề 02 Ban tư vấn tham gia hoạt động. (2) Huyện Hồng Ngự: hoạt động các thành viên tham gia chưa đồng đều; chưa chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, đề xuất với Ban Thường trực UBMTTQVN Huyện những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác giám sát, phản biện xã hội.

<sup>14</sup> Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

<sup>15</sup> Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020) có quy định về hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

trong hoạt động giám sát, cần phối hợp chặt chẽ với các chủ thể có liên quan (Hội đồng nhân dân, Thanh tra Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra cùng cấp...) để tránh trùng lặp nội dung giám sát, tránh làm phiền hà ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan và địa phương.

- Hướng dẫn việc thành lập các Ban tư vấn thuộc UBMTTQ cấp huyện, xây dựng quy chế hoạt động, kiện toàn nhân sự để thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban Thường trực UBMTTQVN theo từng lĩnh vực chuyên môn của từng Ban tư vấn.

- Căn cứ vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng để chủ động đặt hàng nội dung cho Ban tư vấn nghiên cứu, phản biện xã hội, đánh giá tác động xã hội, đề xuất đóng góp ý kiến...

## 2. Đối với Sở Tài chính

- Theo dõi, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trong công tác thẩm định dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, bảo đảm đúng và đủ các nội dung, mức chi theo quy định của Nghị quyết số 111/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 214/2018/NQ-HĐND.

- Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn trong việc lập dự toán: kinh phí chi cho các hoạt động của Ban tư vấn cấp huyện; kinh phí chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH cấp huyện; kinh phí chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức CT-XH cấp tỉnh (nếu có).

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thanh, quyết toán các nội dung mức chi theo quy định của hai Nghị quyết ở cấp tỉnh, bảo đảm việc thực hiện các nội dung, mức chi đúng theo quy định, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

***\*Các nội dung kiến nghị tại mục IV của báo cáo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả tại kỳ họp HĐND Tỉnh cuối năm 2023.***

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh./.

### ***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND Tỉnh (*báo cáo*);
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh, huyện, TP;
- Ủy viên Ban Pháp chế HĐND Tỉnh (*qua email*);
- Sở Tài chính;
- TT/HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, BPC, Phòng Công tác HĐND(PVN).

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hữu Đức**

**Phụ lục**  
**TỔNG HỢP BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC KHẢO SÁT, GIÁM SÁT**  
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày /6/2023 của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh)

STT	Cơ quan/ Địa phương	Trích yếu	Ghi chú
1.	Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh	[718/BC-MTTQ - 17/5/2023] Báo cáo Kết quả thực hiện về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh	
2.	Sở Tài chính	[77/BC-STC - 12/5/2023] Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 111/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 214/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh	
3.	TP Cao Lãnh	[157/BC-UBND - 25/5/2023] Kết quả thực hiện về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Lãnh	
4.	TP Sa Đéc	[120/BC-UBND - 15/5/2023] Báo cáo kết quả thực hiện về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sa Đéc	
5.	TP Hồng Ngự	[1215/UBND-KT - 15/5/2023] Kết quả thực hiện về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của hội đồng tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp thành phố Hồng Ngự	
6.	Huyện Tam Nông	[190/BC-UBND - 12/5/2023] Báo cáo kết quả thực hiện quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Nông	
7.	Huyện Tân Hồng	[138/BC-UBND - 12/5/2023] Kết quả thực hiện quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung	

STT	Cơ quan/ Địa phương	Trích yếu	Ghi chú
		và mức chi đảm bảo hoạt động của Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện	
8.	Huyện Hồng Ngự	[131/BC-UBND - 18/5/2023] Báo cáo Kết quả thực hiện về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội	
9.	Huyện Cao Lãnh	[315/BC-MTTQ-BTT – 15/5/2023] Kết quả thực hiện quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh	
10.	Huyện Tháp Mười	[3299/BC-UBND - 12/5/2023] Kết quả thực hiện về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện	
11.	Huyện Lấp Vò	[196/BC-UBND - 12/5/2023] Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 174/KH-HĐND ngày 05/05/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh	
12.	Huyện Lai Vung	[233/BC-UBND - 31/5/2023] Kết quả thực hiện về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lai Vung	
13.	Huyện Châu Thành	[354/BC-MTTQ-BTT - 30/5/2023] Kết quả thực hiện về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện	
14.	Huyện Thanh Bình	[258/BC-UBND - 31/5/2023] Kết quả thực hiện quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện	